

Số: 01/BC - THPTAH

An Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2023

Căn cứ Công văn số 3585/SGDDĐT-VP ngày 18/12/2023 của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2023

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện về ANTT của trường trong năm qua, trường THPT An Hải xin báo cáo với những nội dung sau :

I. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đảm bảo an ninh trật tự trường học. Cụ thể: chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 22/12/2022 của Ban Ch đạo 799 thành phố về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2023;

Căn cứ Từ những văn bản bản hướng dẫn trên, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng và chính quyền các cấp về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đảm bảo ANTT nhà trường. Cụ thể đã kiện toàn, thành lập các Ban và xây dựng các Kế hoạch thực hiện như: Thành lập Ban an ninh trường học năm học 2022-2023; Ban chỉ huy và lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trường học; Thành lập Đội thanh niên xung kích năm học 2022-2023. Xây dựng Kế hoạch về việc tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự, an toàn trường học năm học 2022-2023; Kế hoạch Giáo dục Chính trị tư tưởng năm học 2022-2023; Kế hoạch Giáo dục ATGT trường học năm học 2022-2023 với ý nghĩa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi giao thông cho toàn thể CB,GV,NV và học sinh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần đảm bảo ANTT trường học.

- Tiếp tục phối hợp với công an Thị trấn An Dương xây dựng Quy chế phối hợp Trường –Thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với lực lượng Công an các cấp trong công tác đảm bảo ANTT trường học. củng cố và tiếp tục xây dựng thêm những mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại đơn vị theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT. Tổ chức

cho CB, GV, NV và học sinh ký cam kết thực hiện 5 tiêu chí về “An toàn về ANTT” trường học theo quy định của Thông tư 23 và tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư số 23/2012 của BCA (đối với CB, GV, NV tổ chức ký lồng ghép trong bản cam kết thi đua tại Hội nghị CB, CC, VC và người lao động đầu năm học)

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của nhà trường về an ninh trật tự trường học và phòng chống các tệ nạn xã hội. Nâng cao vai trò của Đoàn trường, tăng cường trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục, vận động học sinh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc nội qui nhà trường. Thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương thông qua mô hình Trường – Thị trấn.

II. Kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

1. Về công tác tuyên truyền

- Công tác giáo dục, tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo ANTT trường học. Xác định đúng vị trí, vai trò của công tác này nên trong những năm qua nhà trường đã rất coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền. Tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức sinh động, phong phú. Tuyên truyền kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ban ngành về vấn đề ANTQ. Tuyên truyền trong CB, GV, NV và toàn thể học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng nhà trường an toàn về ANTT. Đối với CB, GV, NV, tuyên truyền, quán triệt thông qua các buổi họp hội đồng hàng tháng, các buổi sinh hoạt tổ, nhóm. Đối với học sinh, tuyên truyền thông qua tiết sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa ... Tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác cách mạng trong CB, GV, NV và HS toàn trường trước những âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; Để bảo vệ tốt an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, thực hiện tốt phong trào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm, thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về ANTT.

- Tuyên truyền lồng ghép giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với học sinh trong các môn học chính khóa nhất là môn giáo dục công dân. Các tổ chức trong nhà trường như công đoàn và đoàn trường tuyên truyền phổ biến trong CB, GV, NV và học sinh các văn bản về giáo dục pháp luật như phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, ATGT... thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đảm bảo trường học an toàn về ANTT; Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB, GV, NV và học sinh các tài liệu như: Luật giáo dục năm 2019, Luật nghĩa vụ Quân sự, luật tổ tụng hình sự, luật Bảo hiểm xã hội, luật

Phòng chống Ma túy, mại dâm, luật phòng cháy chữa cháy, luật Hôn nhân và gia đình, luật Khiếu nại tố cáo, Pháp lệnh dân số... Các biểu bảng băng rôn về an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS...

+ Nhà trường tiếp tục phối kết hợp với Công an thành phố; Đội PCC, cứu hộ cứu nạn huyện An Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn PCC và giáo dục kiến thức ATGT, đảm bảo ANTT trường học.

+ Tiếp tục phối hợp với công an thị trấn An Dương, đội dân quân tự vệ địa phương, triển khai thực hiện tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho học sinh và hướng dẫn đội TNXX cách thức phân luồng giao thông trước cổng trường.

+ Tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về ANTT, ATGT; về Ma túy; về Luật phòng, chống tham nhũng...

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện một số biện pháp ngăn chặn học sinh vi phạm ATGT, ANTT trước trong và sau tết năm học 2022-2023 đã góp phần thực hiện tốt Mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học”; là giáo dục cho học sinh biết cách tự bảo vệ mình tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; cung cấp thêm những kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.

Công tác giáo dục, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ ANTT được quán triệt, thống nhất trong toàn đơn vị. Từ cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, đến từng giáo viên, nhân viên và học sinh, tất cả đều quán triệt sâu sắc - công tác bảo vệ ANTT, xây dựng trường học an toàn về ANTT là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người. Tất cả đều phải có trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT, ANTT trường học.

2. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT

- Tiếp tục thực hiện Mô hình giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua chương trình sinh hoạt “Chủ điểm hàng tháng” lồng ghép trong tiết chào cờ đầu tuần theo các chủ đề chủ điểm hàng tuần, hàng tháng.

Tiết chào cờ ngoài phần tổng kết, đánh giá và triển khai công tác tuần đến còn một nội dung quan trọng và sinh động nữa là tổ chức cho các em sinh hoạt chương trình “Sinh hoạt chủ điểm tháng” để làm “mềm hóa” tiết chào cờ đầu tuần. Tiết chào cờ không chỉ nhận xét nhắc nhở, không chỉ phát ra một phía nghĩa là không chỉ BGH, và đồng chí cán bộ đoàn nói mà học sinh cũng được phát biểu các em được sinh hoạt, được chia sẻ, giải bày được thể hiện qua chương trình “Chủ điểm hàng tháng”. Chương trình được dàn dựng theo một kịch bản đã chuẩn bị trước với những chủ đề nhất định. Tùy vào đặc điểm từng tháng mà kịch bản soạn theo những chủ đề cho phù hợp như: Tháng 9: Chủ đề ATGT; tháng 10 chủ đề ngày thành lập liên hiệp phụ nữ 20/10 và chủ đề về ASEAN, tháng 11 chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tháng 12 chủ đề ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...việc biên soạn kịch bản là do chi đoàn mỗi lớp biên soạn

đĩ nhiên có sự hướng dẫn của ban chấp hành đoàn trường, sự cố vấn của GVCN và sự xét duyệt của Ban giám hiệu. Một chương trình “Chủ điểm hàng tháng” thường có 3 phần: phần phổ biến kiến thức (bản tin) phần văn nghệ và phần đồ vui với chủ đề ATGT, với phần phổ biến kiến thức, các em đã thông qua những khái niệm về ATGT những kiến thức về luật giao thông, chen vào đó là những bản hát, những tiểu phẩm vui về ATGT và phần đồ vui có thưởng, hỏi và đáp những kiến thức liên quan đến ATGT. Vấn đề ở đây là tại các em dàn dựng chương trình, biên soạn kịch bản (có sự tư vấn, và kiểm tra của GVCN, BGH và Đoàn trường) trong quá trình biên soạn các em phải tìm tài liệu và chính các em sẽ phổ biến những kiến thức đó, và như vậy các em sẽ thấm sâu hơn vấn đề, những em ngồi ở dưới lắng nghe, trả lời câu hỏi thì cũng sẽ khắc ghi kiến thức và từ đó các em sẽ nâng tầm nhận thức của mình. Từ những nhận thức đúng đắn đó các em sẽ có những hành động đúng khi tham gia giao thông. Trong năm qua nhà trường không có CB, GV NV học sinh vi phạm ATGT. Với mô hình giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua chương trình sinh hoạt “Chúng tôi nói về chúng tôi” lồng ghép trong tiết chào cờ đầu đã làm cho tiết chào cờ, tiết sinh hoạt đầu tuần trở nên sinh động. Các em hào hứng và mong chờ đến tiết chào cờ đầu tuần. Với nội dung chương trình phong phú những chủ đề giáo dục được lồng ghép, chuyển tải qua trong mỗi chương trình, đã giúp các em có những cách nhìn nhận, nhận diện những điều hay, điều đẹp và cả cái xấu, cái tốt trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để bổ trợ kiến thức cho các em, giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là giáo dục tư tưởng đạo đức các em, khơi gợi trong các em lòng từ hào cách mạng, tự hào về tinh thần anh dũng của cha ông, các em sẽ hiểu hơn về sự hi sinh của cha anh đi trước về khát vọng ngàn đời của dân tộc, góp phần bồi dưỡng giáo dục tư tưởng, đạo đức các em, giúp các em biết yêu hơn ông bà cha mẹ, làng xóm, quê hương, biết yêu hơn ngôi trường mình đang học, biết yêu hơn lịch sử đất nước mình và biết quý hơn những gì mình đang có, cũng từ đó sẽ biết sống đúng đắn xứng đáng hơn, chăm ngoan hơn. Có thể nói trong thời gian qua, mô hình này đã mang lại những kết quả nhất định trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật trong học sinh và cũng là góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nói chung của nhà trường..

- Tiếp tục củng cố, xây dựng Đội thanh niên xung kích an ninh tự quản, gồm 42 em là đoàn viên học sinh. Với nhiệm vụ phối hợp với đội phân luồng giao thông của Chi đoàn giáo viên, nhân viên phân luồng và giữ gìn trật tự ATGT trước cổng trường trong giờ cao điểm. Kết quả: Mặc dù vào giờ cao điểm tan trường, tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường đã được khắc phục phần nào; học sinh đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm.

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua chương trình ngoại khóa theo các tháng, các đợt thi đua trong năm học.

+ Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” (Tháng 1/2023);

+ Hoạt động về nguồn dâng hương, báo công tại lăng Bác. (Thời gian: tháng 3/2023);

+ Ngày “Chủ Nhật Xanh” với chủ đề: “ Giảm rác thải nhựa”. (Thời gian: tháng 3/2023);

+ Chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ Thị trấn An Dương (Tháng 7/2023);

+ Thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách (Tháng 12/2023);

Với những hoạt động ngoại khóa này, học sinh đã được giáo dục về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua chương trình phát thanh thanh niên trực tiếp và trực tuyến trên Website, facebook

Xây dựng và triển khai chương trình phát thanh thanh niên, chương trình Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung: Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 6 bài học lý luận chính trị, ý thức chấp hành An ninh trật tự và luật giao thông trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời xây dựng những tình bạn đẹp, sự thân thiện giữa Thầy Cô giáo và học sinh trong Nhà trường.

Sử dụng trang facebook “ Đoàn trường THPT An Hải” để các ĐVTN nhà trường trao đổi thông tin và chia sẻ những suy nghĩ, vướng mắc trong cuộc sống, những thắc mắc của tuổi sắp trưởng thành. Đoàn trường giao nhiệm vụ cho một đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn trường làm admin để kiểm duyệt nội dung và nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN trong nhà trường.

III. Những tồn tại, nguyên nhân và phương hướng trong thời gian đến

1. Những tồn tại và nguyên nhân

- Tồn tại

Như đã nói ở trên, số lượng học sinh vi phạm nội quy nhà trường đã giảm, đặc biệt số học sinh đánh nhau đã giảm rõ rệt theo từng năm. Tuy nhiên tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường vẫn còn. Vẫn còn học sinh chậm tiến.

- Nguyên nhân

+ Là khu vực nông thôn đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhiều gia đình Cha, Mẹ đi làm ăn ở xa thiếu sự quản lý chặt chẽ con em nên thường vi phạm nội quy nhà trường.

+ Sự xuất hiện văn hóa độc hại, phim ảnh đồi trụy, tệ nạn bên ngoài xã hội đã tác động, ảnh hưởng ghê gớm đến tư tưởng nhận thức HS trong nhà trường.

2. Phương hướng giải quyết

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, công an Thị trấn Phú Thứ, Công an các xã có con em học; Phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, Ban đại diện CM-HS ở các xã; Thường xuyên liên liên lạc với phụ huynh bằng nhiều cách (Điện thoại, mạng...)

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường. Phong trào Dạy tốt học tốt; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt hơn nữa các mô hình quản lý học sinh, mô hình đảm bảo ANTT trường học; Khiến khích, khen thưởng nhiều hơn nữa những nhân tố nổi bật trong công tác xây dựng, bảo vệ ANTT nhà trường; chú ý khen thưởng nhiều hơn nữa những học sinh là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, đội thanh niên xung kích đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần giữ gìn ANTT trường, lớp; đặt biệt chú ý khen thưởng, khích lệ kịp thời những học sinh cá biệt đã tiến bộ và có dấu hiệu tiến bộ.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hải Phòng; (báo cáo)
- Lưu: VT

